

Thứ hai, 19/02/2024



Đăng nhập

[🏠 Tư liệu](#) > Toàn văn

Chủ nhật, 31/12/2023 - 21:16

## Phát biểu của Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ

**VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004 - 1/1/2024).**

*Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,*

*Thưa quý vị đại biểu,*

*Thưa đồng bào, đồng chí,*

Hôm nay, tôi và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương vui mừng, phấn khởi dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, cùng đồng bào, đồng chí lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.



*Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng*

### ***Thưa đồng bào, đồng chí,***

Cần Thơ là thành phố trẻ, năng động, giữ vai trò rất quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; được bồi đắp bởi phù sa của dòng sông Hậu, một nhánh của dòng Mê Công hùng vĩ, Cần Thơ biết đến với những vườn cây trái và cánh đồng rộng lớn; nổi tiếng là nơi “gạo trắng, nước trong”, có bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng mang đậm bản sắc, giá trị văn hóa độc đáo Nam Bộ; nơi sinh ra và hội tụ của những danh nhân yêu nước như Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị, Châu Văn Liêm... Người dân Cần Thơ giàu lòng yêu nước và cách mạng, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch và sáng tạo, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai mươi năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Cần Thơ luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, GRDP bình quân bằng 9,2 lần so với 20 năm trước. Quy mô nền kinh tế từng bước mở rộng; các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều có bước phát triển, nguồn lực xã hội tiếp tục được phát huy, từng bước khẳng định vai trò trung tâm thương mại - dịch vụ, xuất nhập khẩu, logistics, sản xuất nông nghiệp công nghệ

cao... đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Cần Thơ đã tập trung thực hiện, hoàn thành trước thời hạn chương trình xây dựng nông thôn mới, đang nỗ lực xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân nông thôn.

Kết cấu hạ tầng đô thị, đặc biệt là hạ tầng giao thông được cải thiện, kết nối, đang kiến tạo không gian và các hành lang phát triển mới. Sân bay, cầu, đường bộ cao tốc và nhiều khu đô thị mới, khu dân cư - thương mại, dịch vụ được đầu tư theo hướng hiện đại. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được tích cực triển khai. Cần Thơ là một trong 10 thành phố thuộc các quốc gia thành viên ASEAN vinh dự được trao Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ; truyền thống văn hóa dân tộc và những nét độc đáo của vùng sông nước được giữ gìn và phát huy; giáo dục - đào tạo là điểm sáng, là trung tâm đào tạo nhân lực cho vùng đồng bằng sông Cửu Long; hệ thống các bệnh viện phát triển mạnh, đã có các cơ sở y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, nâng cao hiệu quả bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. An sinh xã hội được chú trọng, gia đình chính sách, người có công với nước, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm chăm lo, hỗ trợ; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, còn 0,21%, thấp nhất trong vùng và thấp hơn với mức bình quân cả nước. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh; hoạt động đối ngoại, hợp tác, liên kết trong và ngoài nước được mở rộng. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và thực hành tiết kiệm được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Thành phố được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ lãnh đạo các cấp đoàn kết, thống nhất, dân chủ, có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo. Tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành "Tốt". Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới; tiến bộ, phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Những thành tựu to lớn mà Thành phố đạt được trong 20 năm qua khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước về phát triển thành phố Cần Thơ; là sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn; sự đóng góp rất quan trọng của các thế hệ lãnh đạo Thành phố, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các cấp, các ngành và Nhân dân; để đến hôm nay, diện mạo Thành phố từ nội thành đến ngoại

thành có nhiều thay đổi, sạch hơn, sáng hơn, đẹp hơn, đời sống người dân khá hơn, vui hơn; tầm nhìn xa hơn và khát vọng cao hơn... Đây là nền tảng quan trọng, tạo đà cho Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới, xứng đáng là thành phố trung tâm, động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

### ***Thư đồng bào, đồng chí,***

Những thành tựu mà Cần Thơ đã đạt được trong 20 năm qua tuy quan trọng, to lớn và toàn diện nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; vai trò trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long chưa thể hiện rõ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; năng lực cạnh tranh thấp; tỉ trọng ngành công nghiệp còn thấp, ngành dịch vụ chưa tạo ra được sự đột phá, ngành nông nghiệp chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu bền vững. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao, là điểm nghẽn đối với phát triển của Thành phố và vùng. Phát triển văn hoá, xã hội còn bất cập; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản còn hạn chế. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm phát triển chưa vững chắc. Đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực của Thành phố chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Chất lượng tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị chuyển biến chưa đồng đều. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có lúc, có nơi chậm đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.

Để xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tôi bày tỏ sự đồng tình cao với phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng bộ Thành phố đã đề ra và xin gọi mở một số nội dung để các đồng chí tham khảo:

***Thứ nhất,*** các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân thành phố Cần Thơ cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Cần Thơ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với cả vùng đồng bằng sông Cửu Long và của đất nước; thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố, nhất là Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố, vai trò trung tâm vùng, vị trí cửa ngõ

của vùng hạ lưu sông Mê Công; cùng với phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của nhân dân, di sản văn hoá đặc sắc của Thành phố miền sông nước.

**Thứ hai**, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ cao, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ tái tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn,... tạo ra năng lực sản xuất mới, giá trị hàng hóa, dịch vụ gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế; thực sự trở thành trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, văn hoá, thể thao; là đô thị hạt nhân, một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, góp phần kết nối nước ta với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Công. Tiếp tục cải cách hành chính, có cơ chế, chính sách phù hợp huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển Thành phố. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế; tạo nguồn nhân lực cao cho Thành phố và cả vùng. Quan tâm nhiều hơn việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá cao đẹp của các dân tộc, xây dựng đời sống mới; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với nước, các đối tượng yếu thế trong xã hội; nâng cao toàn diện đời sống của Nhân dân, phấn đấu không còn hộ nghèo.

**Thứ ba**, là đô thị sông nước, bên sông và gần biển, địa hình thấp, Cần Thơ chịu nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Đảng bộ và Nhân dân Cần Thơ phải đặc biệt coi trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động có giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp từ trong quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình phục vụ đời sống dân sinh, thay đổi cách sản xuất cho phù hợp với biến đổi khí hậu... Đẩy mạnh hoạt động giáo dục, thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của mọi người dân và cộng đồng về bảo vệ cuộc sống của chúng ta trước nguy cơ biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu không chỉ là tiêu cực, mà còn là cơ hội để chúng ta cơ cấu lại các ngành kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững và sức chống chịu tốt hơn.

**Thứ tư**, với vị trí quan trọng của Thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ phải không ngừng tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc. Kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa phát triển kinh tế với bảo vệ Tổ quốc. Tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề an ninh phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, bảo đảm môi trường an toàn, ổn định nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

**Thứ năm**, các cấp ủy, tổ chức đảng của Thành phố phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm các tổ chức đảng, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh; bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, sâu sát cơ sở, hiểu dân, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và hội viên các tổ chức chính trị - xã hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập thể lãnh đạo và người đứng đầu năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

### **Thưa đồng bào, đồng chí,**

Phát huy truyền thống của thành phố Anh hùng, cùng với những thành tựu to lớn đạt được sau 20 năm thành lập, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục giành được nhiều kết quả to lớn hơn nữa; không ngừng phấn đấu để xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; xứng đáng là trung tâm động lực, là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long; để mọi người luôn nhớ: *“Cần Thơ gạo trắng nước trong - Ai đi đến đó lòng không muốn về”*. Cần Thơ vì cả vùng, cả nước - Cả vùng, cả nước vì Cần Thơ.

Giờ khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sắp đến. Trước thềm năm mới 2024, tôi chân thành chúc các vị đại biểu cùng đồng bào, đồng chí thành phố Cần Thơ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Năm mới, thắng lợi mới.

### **Xin trân trọng cảm ơn.**

Theo dõi VietNamNet trên [Google News](#)

- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gợi mở 5 nội dung để Cần Thơ thành TP trung tâm vùng
- Thủ tướng: TP Cần Thơ phải đi lên bằng chính nội lực của mình
- Phát biểu của Bí thư Thành ủy Cần Thơ tại Hội nghị công bố quy hoạch thành phố

Chủ đề: [chủ tịch nước](#) [Võ Văn Thưởng](#)